

\*  
Số: -BC/ĐUS

Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO

**Kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

-----

### Phần thứ nhất

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

### A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng bộ Sở Nội vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: tổ chức nhà nước; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ.

- Về tổ chức đảng, đảng viên: Đảng bộ Sở Nội vụ có 04 Chi bộ trực thuộc, với 64 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí (*Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 ủy viên*); Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 03 đồng chí (*Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra do đồng chí Phó Bí thư đảm nhận, 01 Phó Chủ nhiệm và 01 ủy viên*).

- Về hệ thống tổ chức, bộ máy hoạt động của đơn vị: Sở Nội vụ có 05 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc, có 03 tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo Sở có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc. Tổng số công chức, viên chức, người lao động hiện có 72 người.

*Thuận lợi:* Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tiếp tục chủ động chỉ đạo, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chuyên môn nhằm thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chính trị được giao đúng tiến độ, chất lượng, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh. Đảng viên thuộc Đảng bộ nhìn chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, tận tụy với công việc; thái độ giao tiếp, ứng xử, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Tập thể Đảng bộ Sở đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao.

*Khó khăn:* Hệ thống các văn bản của Nhà nước trong một số lĩnh vực chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể nên khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn; khối lượng công việc thuộc ngành nhiều, nhiều nhiệm vụ khó...

## **B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

### **I. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ**

#### **1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng**

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tiếp tục chủ động, kịp thời lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết, tạo không khí phấn khởi trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

- Thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt đến các Chi bộ, các đảng viên về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đảng ủy đã phân công 01 đồng chí trong cấp ủy đảm nhận công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ, các chi ủy thuộc Đảng bộ cũng đã phân công chi ủy viên thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong chi bộ, sử dụng cuốn thông tin tư tưởng và sưu tầm tài liệu liên quan đến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh để phổ biến, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lý tưởng, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, cấp ủy cấp trên.

- Thường xuyên quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các Chi bộ và các đảng viên xây dựng và thực hiện việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2022; ban hành Kế hoạch của Đảng ủy Sở về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã tổ chức tuyên dương 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Ban hành các văn bản theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên: Kế hoạch tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

(15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022); Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chỉ đạo các chi bộ, đảng viên tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến: “Bác Hồ với Hà Tĩnh – Hà Tĩnh làm theo Bác” (tổng kết cuộc thi, Sở Nội vụ tham gia với 617 lượt thi, có 01 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ đạt giải 3 tuần thi thứ 2); tìm hiểu Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 với 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia.

- Tham gia đầy đủ các Hội nghị trực tuyến do Đảng bộ cấp trên tổ chức như: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy; tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”; quán triệt nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

- Thực hiện chế độ chào cờ vào ngày đầu tháng kết hợp quán triệt, triển khai các nội dung trọng tâm, các thông tin quan trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; cập nhật các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành với các nội dung thiết thực, đảm bảo chất lượng. Qua đó, đã góp phần giáo dục cho đảng viên, quần chúng phấn đấu rèn luyện và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Lập trường tư tưởng của cán bộ, đảng viên được giữ vững; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn minh trong công sở.

## **2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên**

### **2.1. Công tác tổ chức:**

- Số chi bộ trực thuộc: 04 chi bộ (Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh). Tổng số đảng viên của đảng bộ: 64

đảng viên (trong đó có 63 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị), tăng 01 đảng viên so với thời điểm cuối năm 2021.

- Đảng ủy và các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đảm bảo đúng quy định theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; luôn đổi mới nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Đảng ủy đã phân công Đảng ủy viên chỉ đạo sinh hoạt các chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao phụ trách. Ngày 15/3/2022, Đảng ủy Sở có Văn bản số 117-CV/ĐUS chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chương trình sinh hoạt chuyên đề được thực hiện theo quý với nội dung được chuẩn bị chu đáo, kịp thời theo hướng dẫn của cấp trên. Vì vậy, chất lượng đảng viên được nâng lên cả về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ; nâng cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, với tổ chức, với công dân. Sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức thảo luận, trao đổi các nội dung nhiệm vụ để thống nhất thực hiện, từng bước đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình.

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những nội dung mới phát sinh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cùng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ đã ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng thời chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, không có đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đảng viên thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

## 2.2. Công tác cán bộ:

- Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét, quyết định tại Tờ trình số 131-TTr/ĐUS ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Sở; đồng thời phê duyệt quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 tại Quyết định số 135-QĐ/ĐUS ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Sở.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sở đã thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ giới thiệu điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở từ nguồn nhân sự tại chỗ có trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; điều động đồng chí Phó Chánh Thanh tra Sở để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và tổ chức biên chế; bổ nhiệm mới 01 Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và tổ chức biên chế.

- Lãnh đạo Ban Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế, quy định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, trong đó chú trọng việc cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển vừa đảm bảo đúng quy định, vừa phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Sở theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Công văn số 520-CV/ĐUK ngày 17/02/2022; chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã cử 01 đồng chí học thanh tra viên chính.

### *2.3. Công tác đảng viên:*

- Đảng ủy Sở thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã kết nạp 01 đảng viên mới, giới thiệu về 01 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương; đăng ký học lớp đối tượng đảng đối với 02 quần chúng.

- Đảng viên thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể, giữ mối quan hệ với địa phương nơi cư trú, được đánh giá tốt.

- Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đúng quy định; thực hiện tốt các quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng.

### *2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:*

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt. Thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Không có các hiện tượng phát ngôn, nói trái quan điểm đường lối của đảng hoặc tuyên truyền các tư tưởng phản động trong nội bộ. Đảng bộ, cơ quan giữ gìn sự đoàn kết thống nhất. Không có tình trạng chia bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Từ đầu năm đến nay, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong cơ quan được giữ vững; tài liệu lưu trữ, tài sản của cơ quan được đảm bảo.

## **3. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng**

- Thực hiện Chương trình số 08-CTr/ĐUS ngày 06/6/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ về kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở đã ban hành Chương trình số 112-CTr/ĐU ngày 28/02/2022 về kiểm tra, giám sát năm 2022; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành Chương trình số 113-CTr/UBKTĐU ngày 28/02/2022 về kiểm tra, giám sát năm 2022.

- Trên cơ sở đó, Đảng ủy Sở đã ban hành Công văn số 119-CV/ĐUS ngày 30/3/2022 lãnh đạo các chi bộ nghiêm túc triển khai việc tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên trong mỗi chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất thông qua việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công; thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại các ban, đơn vị trực thuộc Sở; việc chấp hành Điều lệ đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Qua đó, nâng cao được tinh thần, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Sở Nội vụ không có đảng viên vi phạm kỷ luật; không có đơn thư tố cáo, khiếu nại. Công tác phối hợp với thanh tra ngành, thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy chế, quy định.

#### **4. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

- Thực hiện Chương trình số 09-CTr/ĐUK, ngày 16/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Đảng ủy Sở Nội vụ ban hành Chương trình số 115-CTr/ĐUS ngày 28/02/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng bộ Sở Nội vụ.

Công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong thời gian qua được quan tâm. Thường xuyên chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, qua đó thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với nhiệm vụ thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về sử dụng xe ô tô, Quy chế về sử dụng tiết kiệm điện, nước... được các chi bộ lãnh đạo theo thẩm quyền và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc; tập thể cán bộ, đảng viên theo dõi, giám sát.

- Chế độ giao ban, hội họp thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của cơ quan và Quy chế của làm việc của Đảng bộ, chi bộ.

#### **5. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể**

##### *5.1. Công tác dân vận:*

- Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu tập trung triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng phát huy dân chủ trong tổ chức và hoạt động. Tham

muu thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tham mưu thực hiện các chủ trương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tham mưu hệ thống các đề án, quy định mang tính thể chế trong quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng... Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2022 về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 03/6/2022 về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến hết năm 2023; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới”.

- Các phòng, đơn vị và mỗi công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tham gia các Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hiến máu nhân đạo, phòng, chống dịch covid-19...

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chuyên môn; trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đoàn thể... được thực hiện đảm bảo theo quy định. Qua quá trình triển khai thực hiện đã thực sự phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo và các đoàn thể trong nội bộ của các cơ quan, đơn vị ngày một chặt chẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo được đoàn kết nội bộ. Đồng thời đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm, tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị.

### *5.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan*

- Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong việc tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hoạt động có hiệu quả, tạo động lực cho đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, mỗi công chức, viên chức đều ý thức tự nguyện, tự giác trích tiền lương để ủng hộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Nội vụ tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp. Cho ý kiến thống nhất đối với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024, bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ tại Đại hội.

## 6. Công tác hành chính đảng

- Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đúng quy định; thực hiện tốt các quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng.

- Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, hướng dẫn soát xét, bổ sung hồ sơ được thực hiện kịp thời sau khi đánh giá, xếp loại đảng viên và tổng kết công tác xây dựng đảng hàng năm. Thực hiện tốt việc đề nghị cấp thẻ cho đảng viên và kiểm soát thẻ đảng theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động của đảng bộ và chi bộ.

## II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

### 1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

#### 1.1. Về tổ chức bộ máy và biên chế

##### a) Tổ chức bộ máy:

- Tham mưu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 03 Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư. Thẩm định, lấy ý kiến để sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 06 Sở: Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Ngoại vụ, Công Thương. Theo đó, số lượng phòng chuyên môn thuộc các Sở giảm 01 phòng so với hiện nay<sup>1</sup>.

- Trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh về Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh (*dự kiến trong năm 2022 sắp xếp giảm 05 đơn vị sự nghiệp và 136 tổ chức bên trong trực thuộc các đơn vị sự nghiệp*).

- Tham mưu sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (*dự kiến giảm 01 phòng*); 05 đơn vị sự nghiệp công lập (*dự kiến giảm 07 tổ chức bên trong các đơn vị*<sup>2</sup>); ban hành Quy chế hoạt động của BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông; sáp nhập Ban thực hiện dự án GMS vào BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giải thể Tổ liên ngành giám sát và Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, thành lập Tổ đơn đốc thực hiện dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; rà soát, đề xuất các đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 – 2025 (*04 đơn vị*); thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng đô thị văn minh và Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định xếp hạng 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

<sup>1</sup> Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảm 01 phòng (Sáp nhập Phòng Quản lý di sản văn hóa vào Phòng Quản lý văn hóa); Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng 01 phòng; Sở Khoa học và Công nghệ giảm 01 phòng.

<sup>2</sup> Kiện toàn chức danh lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (bổ sung 01 Phó Giám đốc); Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giảm 02 trạm; Trường Trung cấp Kỹ nghệ giảm 03 phòng; BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp giảm 02 phòng.



- Dự thảo xin ý kiến Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) *Quản lý biên chế*: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2022; Văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025.

c) *Vị trí việc làm*: Thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm tại 11 cơ quan, đơn vị<sup>3</sup>. Dự thảo xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về danh mục và khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

d) *Quản lý doanh nghiệp*: Tham mưu báo cáo về tình hình tổ chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ của một số doanh nghiệp, cụ thể: bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất; kỷ luật cách chức thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh; điều chỉnh phân vốn Nhà nước của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần.

đ) *Quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ*: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản nhằm tăng cường quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; ban hành quyết định giải thể 01 hội<sup>4</sup>, 01 tổ chức phi chính phủ<sup>5</sup>; chấp thuận tổ chức đại hội nhiệm kỳ cho các hội cấp tỉnh<sup>6</sup>; cho ý kiến đối với việc thành lập một số tổ chức thuộc hội, pháp nhân thuộc hội<sup>7</sup>; giải quyết các hồ sơ đề nghị thành lập hội đảm bảo theo quy định<sup>8</sup>. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội hoạt động trong phạm vi tỉnh<sup>9</sup>. Tham mưu các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022.

e) *Quản lý nhà nước về công tác thanh niên*: Tham mưu chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của quản lý nhà nước về công tác thanh niên

<sup>3</sup> Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các Chi cục trực thuộc Sở Y tế; 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (Phòng công chứng số 1, Phòng công chứng số 2, Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý); Đội trật tự quản lý đô thị thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh.

<sup>4</sup> Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia; Hội địa chất 8 sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh.

<sup>5</sup> Trung tâm MSI Hà Tĩnh.

<sup>6</sup> Trong đó có 01 hội đặc thù cấp tỉnh và một số hội không có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

<sup>7</sup> Đội ứng phó thiên tai thảm họa cấp tỉnh thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các hợp tác xã, liên hợp tác xã và tổ hợp tác (thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh).

<sup>8</sup> Hội Bảo vệ quyền trẻ em; Hiệp hội thương mại Đài Loan – Chi hội Hà Tĩnh; Hội khởi nghiệp.

<sup>9</sup> Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Hội Điều dưỡng.

năm 2022; xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị nội dung tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2022; xem xét phương án tuyển dụng, bố trí Đội viên Đề án 500 tỉnh Hà Tĩnh; giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp cho Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đối với 06 trường hợp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với 26 trường hợp.

## **1.2. Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức**

### **a) Công tác cán bộ:**

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ đối với 09 trường hợp<sup>10</sup> là Giám đốc, Phó Giám đốc của các sở, thủ trưởng một số ban, ngành cấp tỉnh. Ban hành Quyết định về công tác cán bộ đối với 04 cán bộ<sup>11</sup> thuộc thẩm quyền Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và cho chủ trương bổ nhiệm lần đầu đối với 05 trường hợp<sup>12</sup> là trưởng phòng và tương đương cấp tỉnh.

### **b) Về quản lý công chức, viên chức:**

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022<sup>13</sup>.

- Tham mưu tiếp nhận vào làm công chức đối với 8 trường hợp<sup>14</sup>, tiếp nhận 03 công chức, điều động 05 công chức; tiếp nhận 01 công chức, điều động 04 công chức, luân chuyển 06 công chức, chuyển chuyển 01 công chức, thôi việc 02 công chức; cho chủ trương chuyển công tác đối với 05 viên chức, tiếp nhận 03 viên chức ngoài tỉnh.

- Tham mưu phê duyệt chủ trương tuyển dụng viên chức giáo dục và điều chuyển, biệt phái giáo viên năm học 2022 -2023<sup>15</sup>; phê duyệt chủ trương

<sup>10</sup>Bổ nhiệm 02; tiếp nhận, bổ nhiệm 01; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 04; giao phụ trách Sở 02.

<sup>11</sup>Bổ nhiệm 01; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 02; chấm dứt biệt phái 01.

<sup>12</sup>Trưởng phòng: 03 (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Giao thông vận tải; Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Chánh Thanh tra Sở Tài chính); Trưởng đơn vị sự nghiệp: 02 (Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, Sở Lao động-TBXH; Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo).

<sup>13</sup>Có 229 chỉ tiêu: 170 chỉ tiêu thi tuyển, 04 chỉ tiêu thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, 55 chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức).

<sup>14</sup> Gồm: 01 Sở Tư pháp, 01 Sở Khoa học và Công nghệ, 01 UBND huyện Cẩm Xuyên, 01 UBND huyện Lộc Hà, 01 UBND thị xã Hồng Lĩnh, 02 UBND huyện Hương Sơn, 01 UBND thị xã Kỳ Anh.

<sup>15</sup>Năm 2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt 315 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023 tại Văn bản số 2989/UBND-NC3 ngày 07/6/2022; 31 chỉ tiêu biệt phái (THCS); 06 chỉ tiêu biệt phái

tuyển dụng viên chức tại các đơn vị<sup>16</sup>.

- Tham mưu phê duyệt 726 chỉ tiêu thăng hạng viên chức y tế, dược, dân số từ hạng IV lên hạng III; phê duyệt 17 chỉ tiêu thăng hạng viên chức chuyên ngành văn hóa từ hạng IV lên hạng III; bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính đối với 06 công chức; miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính đối với 05 công chức; cử 04 công chức, viên chức tham gia thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp; gửi 02 viên chức tham gia thi thăng hạng lên chuyên viên chính.

- Tham mưu nâng bậc lương trước thời hạn đối với 55 công chức, viên chức; nâng lương thường xuyên đối với 22 công chức, viên chức; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 13 công chức.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tham mưu thẩm định, tổng hợp danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ<sup>17</sup> và Nghị quyết của HĐND tỉnh<sup>18</sup> cho 44 người.

*c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:*

- Báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và xem xét, quyết định cử các đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền.

- Tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng danh mục ngành nghề tinh cần theo đề xuất của các đơn vị, địa phương quy định tại Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh<sup>19</sup>.

**1.3. Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính**

- Tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện quy trình công

(Tiểu học) từ đơn vị thừa giáo viên giữa các đơn vị cấp huyện và 14 chỉ tiêu biệt phái giáo viên THCS bộ môn âm nhạc, mỹ thuật đến các Trường THPT.

<sup>16</sup>Gồm: Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Hương Khê, UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND huyện Lộc Hà, UBND huyện Đức Thọ, UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân, UBND huyện Kỳ Anh, UBND huyện Hương Sơn, UBND huyện Vũ Quang, UBND huyện Can Lộc.

<sup>17</sup>Số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP

<sup>18</sup>Số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

<sup>19</sup>Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

tác đối với cán bộ tại một số sở, ngành, địa phương theo quy định<sup>20</sup>.

- Tham mưu các nội dung phục vụ làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.

- Tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; chỉ đạo xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp, triển khai thực hiện Dự án 513; tập trung triển khai một số nội dung liên quan đến điều chỉnh, mở rộng địa giới thành phố Hà Tĩnh, thành lập phường Kỳ Nam và phường Kỳ Ninh thuộc thị xã Kỳ Anh theo quy định; chỉ đạo tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

#### **1.4. Về công tác cải cách hành chính**

- Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; phê duyệt và công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị, địa phương; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022<sup>21</sup>.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính trong năm 2022 và các năm tiếp theo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính, đồng thời chỉ đạo triển khai có hiệu quả các sáng kiến, giải pháp mới về cải cách hành chính...

- Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Hà Tĩnh được cải thiện đáng kể, nâng cao điểm số và thứ hạng, đặc biệt năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng vượt bậc về mặt thứ hạng, xếp thứ 08/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 8 bậc so với năm 2020). Ngoài ra các chỉ số khác đều tăng điểm, duy trì thứ hạng trong top 3 của khu vực Bắc Trung Bộ<sup>22</sup>.

- Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý

<sup>20</sup>Miễn nhiệm, bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND các huyện: Hương Khê, Can Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>21</sup>Xác định rõ 39 mục tiêu, chỉ tiêu, 56 nhiệm vụ trọng tâm và 106 hoạt động, đảm bảo phù hợp với lộ trình thực hiện chương trình tổng thể CCHC của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

<sup>22</sup>Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 xếp thứ 05/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 6 bậc so với năm 2020), xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Tĩnh xếp thứ 7/60 tỉnh, thành cả nước (có 03 tỉnh, thành phố không đưa vào đánh giá) và xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 27/63 và xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

nhà nước thuộc thẩm quyền của các đơn vị, địa phương được tiến hành nghiêm túc, kịp thời. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn trung bình cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đạt trên 99,8%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý trực tuyến đạt trên 25%; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với cải cách chế độ công vụ; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; điều hành, tác nghiệp trực tuyến được duy trì đồng bộ; ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, trong gửi nhận văn bản điện tử của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đạt tỷ lệ 100%; tất cả văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước). Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã với các cơ quan cấp tỉnh và huyện đạt 99%.

### ***1.5. Về công tác văn thư lưu trữ***

- Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/3/2022 về công tác văn thư lưu trữ và khung nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; theo đó, 100% các sở, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

- Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý, xác định giá trị được quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo an toàn và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả để phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thực hiện số hóa tài liệu trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đã có nhiều đổi mới, thực hiện qua nhiều hình thức và ngày càng phục vụ tốt nhu cầu của xã hội, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ số trong triển lãm “Dấu ấn Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ”; ngoài ra, tích cực tìm kiếm, phát huy sáng kiến cải cách hành chính trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ được quan tâm thực hiện thường xuyên<sup>23</sup>, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị<sup>24</sup>.

- Thực hiện tổ chức tài liệu trong Kho lưu trữ lịch sử và các biện pháp kỹ thuật bảo quản 1.807,482 mét giá tài liệu của 191 phong; quản lý tài liệu lưu trữ số hóa của 28 phong với 25.922 hồ sơ và 446.361 văn bản; 1.380,436 trang, tương đương với 385,875 mét giá; phục vụ độc giả đến khai thác trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; kích hoạt tài khoản độc giả đăng ký trực

<sup>23</sup> Tập huấn Nghị định 30/NĐ-CP đối với 02 đơn vị (huyện Kỳ Anh, Cục Quản lý thị trường); triển khai tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ điện tử, quản lý hồ sơ điện tử toàn tỉnh.

<sup>24</sup> Kiểm tra tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du, 04 Ban Quản lý Dự án thuộc UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.

tuyển...

### **1.6. Về tôn giáo, tín ngưỡng**

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thuần túy tôn giáo và tuân thủ pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, đúng quy định của pháp luật được tham mưu, giải quyết kịp thời.

- Thường xuyên tham dự chúc mừng nhân các ngày lễ trọng của các tổ chức tôn giáo; chủ động tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, chúc mừng đến tận các giáo xứ, cơ sở dòng tu, chùa, tự viện và các chức sắc, tín đồ nhân dịp lễ Phục sinh, lễ Phật đản... Tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi, tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, giáo hội.

### **1.7. Về thi đua – khen thưởng**

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2022 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tiếp tục tham mưu thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm<sup>25</sup>; tổ chức nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm, đặc biệt tổ chức sâu rộng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022)...

- Công tác khen thưởng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng quy định pháp luật; đã thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình, thủ tục và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, trình Nhà nước khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất, đặc biệt là khen thưởng kháng chiến, cá nhân có quá trình cống hiến. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng được cải cách theo hướng nhanh gọn, thuận tiện. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng và tiêu chuẩn thành tích, qua đó đã động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tham mưu thực hiện khen thưởng cấp Nhà nước: đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 tập thể và 18 cá nhân (có quá trình cống hiến); Huân chương Lao động các hạng cho 09 tập thể và 20 cá nhân; tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến cho 01 tập thể; đề nghị tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 04 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể và 61 cá nhân...

<sup>25</sup>Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của tỉnh về 05 phong trào thi đua chuyên đề: xây dựng nông thôn mới; thực hiện văn hoá công sở; phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; chung tay vì người nghèo; doanh nghiệp hội nhập và phát triển.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 44 tập thể, Tập thể lao động xuất sắc cho 94 tập thể, Bằng khen cho 283 tập thể và 820 cá nhân, 21 hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua; khen thưởng đối ngoại cho 02 tập thể.

- Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước cho 03 gia đình và 194 cá nhân; cấp lại hiện vật cho 129 cá nhân.

### ***1.8. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo***

- Công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ tại 01 đơn vị<sup>26</sup> và thực hiện kế hoạch kiểm tra tại 05 đơn vị<sup>27</sup>.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm đã nhận được 05 đơn tố cáo của công dân<sup>28</sup>. Số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với cùng kỳ. Các đơn tố cáo được gửi tới Sở Nội vụ và đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Công tác pháp chế được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật; thường xuyên chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực được giao tham mưu nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

## **2. Đánh giá công tác cải cách hành chính; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở gắn với thực hiện đạo đức công vụ**

- Công tác lãnh đạo cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Ban hành và tổ chức thực hiện đảm bảo các kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trong đó chú trọng đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền; đẩy mạnh việc tuyên truyền cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích trên các

<sup>26</sup>Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc.

<sup>27</sup>Trường Cao đẳng Nguyễn Du; Ban Quản lý dự án tỉnh.

<sup>28</sup>Cụ thể: Tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo của công dân Trần Văn Hùng (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc); đơn tố cáo của công dân Nguyễn Văn Thao (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc); đơn tố cáo của công dân Nguyễn Thị Long (huyện Vũ Quang); đơn tố cáo của công dân Nguyễn Thị Giá (xã Hương Long, huyện Hương Sơn).

phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Sở và đơn vị trực thuộc để nhân dân biết, tiếp cận và sử dụng<sup>29</sup>.

- Đảng ủy Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế này được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, bám sát chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ được giao của đơn vị. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở phát huy tinh thần, trách nhiệm trong các nhiệm vụ được phân công.

- Ý thức đạo đức công vụ; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử của cán bộ, đảng viên được tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng... Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công vụ.

- Việc thực hiện xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh được chú trọng thực hiện, Đảng bộ đã lãnh đạo Ban Giám đốc Sở ban hành Văn bản số 19/SNV-VP ngày 19/5/2022 về việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; lãnh đạo các chi bộ đơn đốc từng đảng viên, công chức, người lao động ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy định.

### **3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và của cơ quan**

- Kịp thời tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị trong tình hình mới. Quán triệt đến từng cán bộ đảng viên xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận làm tốt nhiệm vụ của mình, trong công tác luôn đề cao cảnh giác với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ đảng, bảo vệ cơ quan, bảo vệ chính quyền.

- Công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, an toàn giao thông được thực hiện tốt; không để mất mát tài sản, bảo quản nguồn tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh được an toàn tuyệt đối.

<sup>29</sup> Công văn số 552/SNV-VP ngày 06/4/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ BCCI.



#### **4. Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh**

- Đảng ủy đã chỉ đạo chuyên môn phụ trách theo dõi, tham mưu việc thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của ngành đảm bảo đúng quy định; thẩm định xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2022; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo tiêu chí Sở phụ trách.

- Đảng ủy Sở được giao hỗ trợ, đỡ đầu Thôn 9, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Theo đó đã tổ chức phát động phong trào và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở nhằm quyên góp, ủng hộ kinh phí, kết quả Sở Nội vụ vận động đóng góp và 02 công trình thuộc các tiêu chí xây dựng NTM với tổng giá trị 55 triệu đồng.

### **C. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **I. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ**

##### **1. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể**

- Công tác kiểm tra đảng viên thực hiện Điều lệ đảng, đảng viên chấp hành chính sách, thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa được thực hiện thường xuyên.

- Các Chi bộ còn chậm sinh hoạt chuyên đề, chưa đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và kế hoạch đề ra.

##### **2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị**

- Một số đơn vị chưa quy định lại chức năng, nhiệm vụ theo các Nghị định của Chính phủ (số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020).

- Việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ gặp nhiều khó khăn do nhiều đơn vị có quy mô nhỏ, không có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, không hoạt động trên cùng địa bàn. Việc bố trí, sắp xếp cơ cấu bên trong đối với các đơn vị có quy mô vừa đủ 15 người làm việc gặp nhiều khó khăn, không bố trí được phòng do không đáp ứng được tiêu chí 07 viên chức/phòng.

- Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp hiện nay có nhiều bất cập, nhiều đơn vị không có cơ sở pháp lý để thực hiện xếp hạng dẫn đến những bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức sự nghiệp.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế theo Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gặp nhiều khó khăn trong tinh giản biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026 (giảm 10% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2021, giảm 2.653 biên chế) do khả năng tự chủ

của các đơn vị sự nghiệp thấp, đặc biệt ngành giáo dục và đào tạo chiếm gần 85% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước.

- Việc tham mưu phê duyệt vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ còn gián đoạn.

- Việc thực hiện quy trình công tác cán bộ một số đơn vị còn lúng túng, thiếu kịp thời.

- Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính ở một số nội dung, lĩnh vực chưa sâu sát, quyết liệt; chậm cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đẩy mạnh việc tìm kiếm, nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến trong cải cách hành chính.

- Việc hướng dẫn các cơ quan nộp lưu tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan còn gặp khó khăn; chưa xây dựng được lộ trình thu thập tích hợp dữ liệu, tài liệu điện tử tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Chưa có nhiều biện pháp đổi mới cách thức tổ chức các phong trào thi đua. Kết quả thực hiện của một số phong trào thi đua trên địa bàn chưa thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng chưa đáp ứng yêu cầu.

## **II. Nguyên nhân**

### **1. Nguyên nhân khách quan**

- Một số Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; các Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nên việc rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số đơn vị chưa thực hiện được.

- Đến nay các Bộ, ngành chưa tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực nên tỉnh chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập vừa đảm bảo đúng quy định, vừa phù hợp với thực tiễn hoạt động.

- Một số Thông tư của các bộ, ngành về hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị do được ban hành quá lâu; nhiều ngành, lĩnh vực chưa được hướng dẫn xếp hạng; một số đơn vị được tổ chức theo mô hình mới do quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy nên chưa có quy định điều chỉnh đối với mô hình này...

- Đến nay, một số Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP nên

việc hoàn thiện vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, số người làm việc viên chức còn gặp khó khăn.

- Chính phủ chưa ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; vì vậy, tỉnh chưa có cơ sở ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh, chức vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hiện nay, việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức còn có những bất cập nhất định do giữa quy định của Đảng và các Nghị định của Chính phủ chưa thống nhất.

- Sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành CCHC ở một số đơn vị, địa phương chưa cao, chưa mạnh dạn tạo ra đột phá trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, chưa tập trung sáng tạo, tìm kiếm, phát huy các sáng kiến, giải pháp mới về CCHC.

- Luật Lưu trữ đang được sửa đổi, bổ sung, chưa có văn bản hướng dẫn của ngành về công tác thu thập, lưu trữ tài liệu điện tử.

- Một số nội dung theo quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng khi áp dụng vào thực tiễn gặp khó khăn. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phương chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng để chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vì vậy việc tham mưu tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng tại một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

## **2. Nguyên nhân chủ quan**

- Tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của một bộ phận nhỏ đảng viên có lúc, có nơi chưa phát huy hết vai trò.

- Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt có lúc còn hạn chế.

## **Phần thứ hai NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

### **I. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ**

#### **1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng**

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng của tỉnh. Làm tốt công tác định hướng, giáo dục tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và của Đảng bộ.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022; tổ chức tốt kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương. Quan tâm nắm bắt, diễn biến tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án xử lý những vấn đề bức xúc phát sinh.

## **2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên**

- Thực hiện sinh hoạt Đảng ủy, Đảng bộ và các chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, nhất là thảo luận chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tốt mỗi đoàn kết nội bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo số lượng và chất lượng ngày càng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực và sở trường chuyên môn; khuyến khích cán bộ, đảng viên tự học nâng cao trình độ, kiến thức. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên phát huy được năng lực, sở trường trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của các tập thể, cá nhân, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên đảm bảo quy trình, chất lượng; bổ sung, quản lý hồ sơ đảng viên và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, phấn đấu hoàn thành trước 20/8/2022.

## **3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng**

- Tổ chức thực hiện các Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.

- Phát huy dân chủ, dựa vào cán bộ, đảng viên và quần chúng để kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) của cán bộ, đảng viên và người lao động, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục quy định.

#### **4. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan, tăng cường và thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tham mưu. Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý điều hành cơ quan nhằm làm tốt công tác tư tưởng nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các quy chế, quy định của Sở.

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan. Nâng cao hơn nữa cho đảng viên ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh chính trị, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ quan, bảo vệ chính quyền.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, hội nghị, báo cáo, thu nộp đảng phí, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

#### **5. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể**

- Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc tham gia quản lý nhà nước; trong giám sát thực hiện các quy chế, quy định, nhất là quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan công sở văn hoá.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm thực hiện đảm bảo dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

## **II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ**

### **1. Về tổ chức bộ máy và biên chế**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị theo các quy định của Trung ương, của tỉnh;

tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

- Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hướng dẫn Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND; Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Kế hoạch tinh giản biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026.

- Phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương.

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế năm 2023.

## **2. Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức**

- Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, chi cục và huyện trong cơ quan hành chính nhà nước<sup>30</sup>(sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương).

- Tổ chức thực hiện tuyển công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thi tuyển công chức năm 2022 theo đúng quy định. Kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

- Phê duyệt chủ trương tuyển dụng viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyển dụng sau khi được phê duyệt chủ trương đúng quy định.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

- Cho chủ trương và hướng dẫn việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Triển khai rà soát nhu cầu xét nâng ngạch công chức do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; xét nâng ngạch công chức theo quy định.

- Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và chỉ đạo thực hiện cho các đối tượng đã phân cấp thẩm quyền.

---

<sup>30</sup> Thay thế Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

### **3. Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính**

- Triển khai Đề án điều chỉnh, mở rộng thành phố Hà Tĩnh; Đề án thành lập hai phường Kỳ Ninh và Kỳ Nam thuộc thị xã Kỳ Anh.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính dự án 513 sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xử lý một số điểm còn tồn tại, chưa thống nhất về địa giới hành chính các cấp.

- Tiến hành phân loại thôn, tổ dân phố trên toàn địa bàn tỉnh.

### **4. Về công tác cải cách hành chính**

- Tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Triển khai các giải pháp phấn đấu đạt, vượt các mục tiêu về công tác cải cách hành chính theo kế hoạch từ đầu năm; triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 gắn với Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

- Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực; nâng cấp phần mềm hỗ trợ theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính tỉnh, phần mềm điều tra xã hội học. Tiếp tục thực hiện khắc phục và cải thiện, duy trì, nâng cao các chỉ số chỉ số PARINDEX, PAPI, SIPAS trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Sửa đổi, bổ sung và thay thế Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh<sup>31</sup>.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung và từng lĩnh vực cải cách hành chính nói riêng; thực thi nghiêm công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm túc trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ công chức sai phạm, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

<sup>31</sup>Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

## **5. Về công tác thi đua, khen thưởng**

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách về thi đua khen thưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân; duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các phong trào thi đua, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế...

- Chỉ đạo các cụm, khối thi đua, các đơn vị, địa phương sơ, tổng kết phong trào thi đua năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Tham mưu thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ.

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông kịp thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

- Tham mưu sửa đổi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tôn vinh Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu; Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vi người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng các chủ mô hình kinh tế, công nhân, nông dân... tổ chức sơ kết 03 năm phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

## **6. Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo**

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vấn đề tôn giáo trên địa bàn đảm bảo đúng chính sách, pháp luật và ổn định tình hình.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào tôn giáo thực hiện chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chức sắc, chức việc tôn giáo để tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau, từ đó đồng hành thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Quan tâm công tác đối ngoại tôn giáo, thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, chức sắc, chức việc, đảng viên, cốt cán trong tôn giáo nhân các ngày lễ trọng của các tôn giáo.



- Hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Vu lan và Lễ Giáng sinh năm 2022.

- Phối hợp triển khai tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện; chức sắc, chức việc, hội đồng mục vụ các giáo xứ toàn tỉnh và đồng bào giáo dân một số địa phương trong tỉnh (dự kiến mở 02 lớp tập huấn trong tháng 7/2022); đồng thời phối hợp các ngành và địa phương tổ chức tập huấn công tác tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TT ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026.

- Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng tôn giáo ở Hà Tĩnh trong tình hình mới”.

- Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

- Phối hợp Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh chỉ đạo Đại hội người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp huyện và cấp tỉnh.

### **7. Về công tác văn thư, lưu trữ**

- Chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn, tổ chức triển khai tạo lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hồ sơ, tài liệu thực hiện số hóa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác sự nghiệp lưu trữ tại địa phương, tiếp nhận tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu theo kế hoạch; chỉ đạo bảo quản, phục vụ độc giả khai thác tài liệu lưu trữ trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

### **8. Về quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên**

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh<sup>32</sup>.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật một số hội, quỹ năm 2022; rà soát, chấn chỉnh hoạt động hoặc giải thể các hội cấp tỉnh hoạt động không hiệu quả.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030.

- Tiếp tục giải quyết chế độ trợ cấp cho cựu Thanh niên xung phong theo

<sup>32</sup>Hội Người mù tỉnh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

### **9. Về công tác thanh tra, pháp chế**

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra công tác điều động, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị; kiểm tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã tại một số đơn vị; kiểm tra các trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại các đơn vị, địa phương.

- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Trên đây là Báo cáo công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Sở Nội vụ, kính gửi Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh;
- Các ban, UBKT, VPĐUK;
- Đảng ủy Sở;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: ĐU, VT.

**T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ**

**Phan Thị Tố Hoa**